

# กรุงเทพธุรกิจ

ภาค 15 บาท

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6546

<http://www.bangkokbiznews.com>

## ม.แม่ฟ้าหลวงหนุนเชียงราย ตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมุนไพร

ชี้ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางแพทย์ทางเลือก

เชียงราย-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมุนไพร เชียงราย ใช้ศักยภาพที่มีความหลากหลายทางพืชพรรณ ผลผลิตสินค้าปลอดสารตกค้าง ด้าน กนอ.เล็งรับลูกเตรียมแผนตั้งเอกชนผู้ผลิตสมุนไพรทั่วโลกร่วมตั้งโรงงานบนพื้นที่กว่า 2 พันไร่

ดร.สยามรัฐ บ้านภูมิ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบำบัด ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทำให้มีการนำเอาสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ มาใช้ในการดูแลสุขภาพทดแทนยาชนิดที่เป็นสารสังเคราะห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่า ปี 2003 ตลาดสมุนไพรโลกมีมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.4 ล้านล้านบาท และมีอัตราเพิ่มขึ้น 20-25% ต่อปี และคาดว่าจะปี 2020 มูลค่าจะเพิ่มสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 40

ล้านล้านบาท และในปี 2050 มูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 200 ล้านล้านบาท

ประเทศไทยมีสมุนไพรจำนวนมาก เพราะมีความหลากหลายทางพืชพรรณเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ดังนั้นควรที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปลอดสารตกค้าง โดยต้องเร่งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เพราะหากดำเนินการช้าจะทำให้เสียเปรียบได้

"ประเทศไทยต้องแสวงหาความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยการมุ่งเน้นผลผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง เช่น การผลิตสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สินค้าของไทยได้รับความนิยม เช่น พัฒนาตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นต้น" ดร.สยามรัฐกล่าว

ด้านแหล่งข่าวจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมมีโครงการจะเปิดนิคมอุตสาหกรรม

สมุนไพร ที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชทั้งพืชเขตร้อนและพืชเขตหนาว ทำให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรระดับอุตสาหกรรมได้

นอกจากนี้ เชียงรายยังมีเส้นทางเชื่อมและใกล้กับประเทศจีนที่เป็นตลาดสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีรูปแบบจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่ 2 พันไร่ พร้อมทั้งทำโครงการอนุรักษ์และการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน เช่น การสร้างอุทยานอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้จะร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย อุตสาหกรรมจังหวัด

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่านิคมฯ ดังกล่าวแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็น 11 ประเภท ได้แก่ 1.ชาเขียว 2.ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร 3.ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 4.เครื่องสำอาง 5.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 6.ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 7.น้ำมันหอมระเหย 8.ผลิตภัณฑ์สปา 9. ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช 10.ผลิตภัณฑ์รักษาสัตว์ 11.ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล